



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

THƯ CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Gửi cán bộ, người lao động nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập
Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng không

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019

Thân ái gửi cán bộ, người lao động !

Nhân dịp kỷ niệm 30 thành lập Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng không (21/3/1989 – 21/3/2019), Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, người lao động lời chào mừng tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa các đồng chí !

Trải qua 30 năm, các thế hệ cán bộ, người lao Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng không (tiền thân là Công ty Xuất Nhập khẩu chuyên ngành và dịch vụ Hàng không) đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực cống hiến xây dựng Công ty chúng ta được phát triển ổn định và bền vững như ngày hôm nay. Nhất là trong những năm gần đây, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính, thị trường cạnh tranh gay gắt cùng với sự thay đổi cơ chế từ DNNN sang công ty cổ phần, từ cơ chế kế hoạch hóa sang cơ chế thị trường. Nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo Công ty và người lao động, Ban lãnh đạo Công ty đã có những giải pháp trong hoạt động kinh doanh: nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, vận chuyển với VNA và mở rộng với các hãng hàng không khác; duy trì khách hàng truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, giữ vững và phát triển thị phần, mở rộng kinh doanh ngoài ngành; ổn định và mở rộng hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng, bán vé máy bay và các hoạt động khác, đồng thời với các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động, kiểm soát tốt chi phí và quản trị hợp đồng kinh doanh, thực hiện đánh giá hiệu quả lao động, trả lương công bằng cho người lao động nhằm động viên kích thích người lao động nâng cao năng suất lao động, chăm lo củng cố truyền thống đoàn kết trong Công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển. Liên tục trong những năm qua, Công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch trên tất cả các mặt hoạt động của Công ty.

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm thì các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, ủng hộ quỹ từ thiện, quỹ xã hội, góp đá xây Trường Sa, ... đã được đồng đảo cán bộ, người lao động hưởng ứng tích cực và tham gia có hiệu quả thiết thực.

Uy tín của Công ty với thương hiệu AIRIMEX trên thị trường trong nước và quốc tế được khẳng định và tạo lập được niềm tin với các đối tác, bạn hàng, đã khẳng định vị thế đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác phụ tùng, vật tư máy bay ngành Hàng không.

Với những thành tích đạt được trong những năm vừa qua, Công ty đã được Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các cơ quan

Nhà nước có thâm quyền tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, Cục Hải quan thành phố Hà Nội khen thưởng thành tích trong việc thực hiện hải quan điện tử và nộp thuế, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tôn vinh là một trong 300 doanh nghiệp minh bạch nhất trên sàn HNX.

Thưa các đồng chí !

Công ty chúng ta tròn tuổi 30 trong điều kiện tình hình kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh còn rất nhiều khó khăn thách thức, cùng với những thuận lợi, cơ hội đan xen. Từ điều kiện thực tế hiện nay, Ban lãnh đạo Công ty thống nhất tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trên tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm, rất mong được toàn thể cán bộ, người lao động thông cảm và cùng chia sẻ. Nhân dịp này, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo, qua đó lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty.

Nhân dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại này, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chân thành cảm ơn và tri ân toàn thể cán bộ, người lao động Công ty, nguyên là cán bộ, người lao động Công ty qua các thời kỳ đã cống hiến sức lực, trí tuệ, xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững 30 năm qua. Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái !

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Khắc Hậu

**BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quốc Trường

AIRIMEX